

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

นบข. อนุมัติ 500 ล้านบาท ทวงค่าเสียหาย "จำนำข้าว"

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (29 มี.ค. 62) ว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ภาคกลาง จากเดือน เม.ย. เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง ปริมาณน้ำอาจมีไม่เพียงพอต่อเพาะปลูก จึงขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดการปลูกข้าวนาปรังรอบ 3 โดยให้ปลูกพืชอื่นทดแทน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายชดเชยเงินส่วนต่างให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561 วงเงิน 1.9 ล้านบาท และเห็นชอบงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 ที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี กรอบวงเงิน 9,696 ล้านบาท ตั้งเป้า 1 ล้านไร่ ภายในปี 2564 และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ การขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายกับคู่สัญญาโครงการรับจำนำข้าวที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง เพื่อให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สามารถดำเนินการได้กรอบวงเงินประมาณ 500 ล้านบาท

ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์สต็อกข้าวโลกปีนี้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ กรณีที่อินเดียให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ส่งออก 5% ของมูลค่าข้าวที่ส่งออก ทำให้กำหนดราคาข้าวได้ต่ำลง ซึ่งขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือกับประเทศผู้ส่งออกข้าวเพื่อร่วมกันผลักดันให้อินเดียยกเลิกการใช้มาตรการ

ที่ประชุมยังมีการรายงานสรุปตัวเลขการระบายข้าวคงเหลือปริมาณ 2 แสนตัน พร้อมกับข้าวที่อยู่นอกบัญชีอีกประมาณ 5-6 แสนตัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อคส. และ อ.ต.ก. โดยที่ประชุมได้กำชับให้ อคส. และ อ.ต.ก. เร่งระบายให้หมด (ภายใน 15 พ.ค. 62) พร้อมกันข้าวบางส่วนที่หายไปจากบัญชีให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

สำหรับสถานการณ์ข้าวโลกและข้าวในประเทศ ได้รายงานที่ประชุมฯ รับทราบ โดยคาดการณ์การผลิตข้าวโลกปีนี้มีปริมาณ 501 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.25% เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตหลักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย ที่ได้ส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคข้าวโลก ประมาณการณ์จะอยู่ที่ 491 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% เนื่องจากหลายประเทศมีความต้องการข้าวเพื่อบริโภคและเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศเพิ่ม ทั้งจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และอินเดีย ขณะที่ การค้าข้าวโลกปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 47 ล้านตัน

ส่วนความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 4 โครงการ เพื่อดึงปริมาณข้าวส่วนเกินออกจากตลาด 9 ล้านตัน ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ณ เดือน มี.ค. 2.5 แสนราย ปริมาณข้าว 1.4 ล้านตัน วงเงิน 15,679 ล้านบาท, โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบัน

เกษตรกร ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรแล้ว 292 ราย วงเงิน 11,605 ล้านบาท, โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก มีผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวเปลือกสูงสุด 194 ราย เก็บสต็อกสูงสุด 3.1 ล้านตัน และโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันการเกษตร ขณะนี้มีเกษตรกรขอเข้าร่วมแล้วจำนวน 4,847 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 529 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 10,000 ราย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

มีน!ส่งออกข้าว 2 เดือนร่วง

สถานการณ์ส่งออกข้าว 2 เดือนแรกปี 62 มีปริมาณ 1,639,260 ตัน ลดลง 14.6% และมีมูลค่า 26,980.3 ล้านบาท ลดลง 11.2% ธปท.ประเมินไตรมาสแรกส่งออกไทยยังแบ่ก หลังมองเศรษฐกิจโลกสุดแผ่ว มองทั้งปี 2562 ส่งออกไทยยังขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 3% สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ว่า มีปริมาณ 1,639,260 ตัน มูลค่า 26,980.3 ล้านบาท หรือ 842.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลง 14.6% และมูลค่าลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,919,838 ตัน มูลค่า 30,394.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 948.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยการส่งออกข้าว ในเดือน ก.พ. มีปริมาณ 687,560 ตัน มูลค่า 11,694 ล้านบาท มีปริมาณส่งออก ลดลง 27.7% และมูลค่าลดลง 23.5% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 ที่ส่งออกปริมาณ 951,700 ตัน มูลค่า 15,286 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลง ซึ่งมีการส่งออกข้าวขาว 326,029 ตัน ลดลง 40.7% ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 194,902 ตัน ลดลง 13.8% ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว) มีปริมาณ 99,147 ตัน ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ในเดือน มี.ค. สมาคมคาดว่า ปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ ประมาณ 700,000-800,00 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวและข้าวหนึ่งให้กับผู้ซื้อตามสัญญาที่ยังค้างอยู่

นายดอน นาคร ทรพรพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จะเห็นการฟื้นตัวของภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง โดยในช่วงครึ่งปีแรกจะยังมีบางเดือนที่ขยายตัว บางเดือนหดตัวสลับกันไป ทำให้คาดว่าภาคการส่งออกในไตรมาส 1/2562 จะหดตัว และมีความเป็นไปได้ที่ครึ่งปีแรกจะขยายตัวแบบหดตัวด้วย แต่ก็เป็นเรื่องระยะยาวไปที่จะคาดการณ์ โดยในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกน่าจะปรับตัวดีขึ้น การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนน่าจะได้อัศจรรย์

นายดอนกล่าวอีกว่าส่วนปัจจัยภายในที่คาดว่าจะช่วยให้การส่งออกขยายตัวได้ดีขึ้น มาจากการย้ายฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ แม้ ว่าแนวโน้มการผลิตเพื่อส่งออกจะยังไม่ฟื้นตัว แต่ก็เห็นสัญญาณการนำเข้าเพื่อขยายกำลังการผลิตในระยะต่อไป รวมทั้งการประกาศปลดธงการค้าแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ให้กับไทยที่จะช่วยให้การส่งออกฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง

"แนวโน้มการส่งออกทั้งปีก็จะได้ขยายตัวเป็นบวกมากขึ้น ยังอยู่ที่คาดการณ์ 3% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำกว่าปีก่อนที่ 7%" นายดอนกล่าว

สำหรับเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.พ.2562 มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยอุปสงค์ในประเทศขยายตัวตามเครื่องจักรบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่องในทุกหมวดการใช้จ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวจากรายจ่ายประจำ อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงเล็กน้อยตามการลงทุนในหมวดก่อสร้าง

ที่มา ไทยโพสต์

ปิดจ็อบโรดโชว์ขายข้าวที่สิงคโปร์-ฮ่องกง ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าตอบรับซื้อข้าวไทย-ผลิตภัณฑ์จากข้าวเกินคาด

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดคณะผู้ประกอบการข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวของไทย จำนวน 25 ราย เดินทางไปขยายตลาดที่สิงคโปร์และฮ่องกง ระหว่างวันที่ 18-22 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการไทยได้มีการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้จัดหาวัตถุดิบของสิงคโปร์และฮ่องกงกว่า 75 ราย ปรากฏว่าสามารถตกลงซื้อขายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก โดยตลาดสิงคโปร์คาดว่าภายใน 1 ปี จะมีคำสั่งซื้อข้าวมูลค่าประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวมูลค่าประมาณ 170,000 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ฮ่องกง คาดการว่าจะมีคำสั่งซื้อข้าวมูลค่าประมาณ 30.42 ล้านเหรียญสหรัฐ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวมูลค่าประมาณ 150,000 เหรียญสหรัฐ

สำหรับข้าวคุณภาพดีที่ได้รับความนิยม พบว่า ข้าวหอมมะลิยังคงได้รับความนิยมทั้งในตลาดสิงคโปร์และฮ่องกง แต่ข้าวคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวอินทรีย์และข้าวสีชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข 43 เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น หลังจากทีกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งทำการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ส่วนผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ได้รับความนิยม เช่น ซุปข้าวกล้องงอกออร์แกนิก ลิปสติค เซอร์มิบารุงผิวจากสเต็มเซลล์ข้าว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะจากข้าวไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผลจากการที่ผู้บริโภคตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ และสินค้าอินทรีย์ ทำให้ข้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมี ปลอดภัยต่อคน ปลอดภัยต่อสัตว์ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงตลาดยังมีความต้องการสินค้าที่สะดวกพร้อมปรุงมากขึ้น ซึ่งตรงกับที่กระทรวงพาณิชย์กำลังส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตสินค้าปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น และสินค้าที่มีนวัตกรรม เช่น ข้าวสวยพร้อมรับประทาน นานมข้าวยาคุอออร์แกนิก อาหารเสริมจากข้าวไทย ซุปและซีเรียลข้าวกล้องงอกออร์แกนิก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

น.ส.ชุตติมากล่าวว่า ในการเดินทางไปครั้งนี้ ได้มีการสำรวจตลาดข้าวไทยในห้างสรรพสินค้าที่สิงคโปร์ พบว่า ข้าวหอมมะลิยังคงครองความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง แม้จะมีราคาที่สูง ส่วนข้าวอินทรีย์และข้าวสีชนิดต่างๆ กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากกระแสรักสุขภาพกำลังมาแรง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว เช่น น้มนมข้าว น้มนมข้าว เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากข้าว ก็มีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ฮ่องกง ข้าวคุณภาพดีของไทย และข้าวคุณลักษณะพิเศษ ยังคงครองความเป็นที่หนึ่งในตลาดฮ่องกงได้เหมือนเดิม และยังมีโอกาสในการส่งออกสู่ตลาดจีน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่มองว่าชาวฮ่องกงเป็นกลุ่ม Trend Setter ทำให้สินค้าและบริการที่เข้าสู่ตลาดฮ่องกงมีแนวโน้มว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ได้ด้วย

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ต้นสุดลิ้ม!! “กข 79” กรมการข้าวคิกแผนผลิต 1 หมื่นไร่

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมกับ 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย

และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวถึงการหาหรือโครงการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจร คาดว่าจะใช้พื้นที่ประมาณ 1 หมื่นไร่ ซึ่งปัจจุบันข้าวนุ่มในขณะนี้ได้รับความนิยมมากทั้งในและต่างประเทศ

“ฟังจากสมาคมต่างๆ ผลสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากได้ "ข้าวพันธุ์ กข79" ซึ่งกรมการข้าวเพิ่งจะรับรองพันธุ์ไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งในหลักการเมล็ดพันธุ์หลักยังมีจำนวนไม่มากการที่จะให้มีพื้นที่ปลูกข้าว กข79 จำนวนมากและมีผลผลิตมากพอที่ตลาดจะมารองรับได้นั้นต้องขอเวลา 1 ปี คาดว่าในปี 2563 จะขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ได้มากพอสมควร แต่เมื่อคุยแล้วสถานการณ์ต่างๆ เห็นว่าข้าวนุ่มเป็นที่ต้องการตลาดในประเทศค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการเอง โรงสี ผู้ส่งออก และในส่วนของกลุ่มเกษตรกร ก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี

กรมการข้าวเองจึงได้มาปรับแผนใหม่ ก็คือในระหว่างปีนี้จะหาเมล็ดพันธุ์จำนวนหนึ่ง กข79 ทดลองตลาดตั้งโรงสี ผู้ส่งออก และกลุ่มเกษตรกร ในเงื่อนไขก็คือต้องเลือกพื้นที่กำหนดโซนในเขตชลประทาน มีลักษณะแปลงไม่กระจัดกระจาย เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เล็งไว้เป็นแปลงใหญ่ขับเคลื่อนแผนนโยบายดังกล่าวนี้เป็นโครงการทดลองตลาดร่วมกันโดยจะมีการเชื่อมโยงตลาดครบวงจร”

ในระหว่างนี้ทางสมาคมต่างๆ ก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าแทนที่กรมจะเร่งผลิตอย่างเดียว ในระหว่างนี้น่าจะมีการทดลองตลาดด้วย เพราะในระหว่าง 1 ปีจะได้ทราบว่าจะเป็นอย่างไร จะทำให้แผนการผลิตในปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้หากตลาดต้องการสูงก็จะต้องมีการปรับเพิ่มผลการผลิตให้เต็มที่ แต่ถ้าตลาดไม่รับก็อาจจะต้องปรับทบทวนการผลิตให้น้อยลงมา

เมื่อมาพิจารณาแล้วเห็นว่ามือน้ำหนักเหตุผลรองรับได้และมีประโยชน์ ทางกรมจึงเห็นว่าจะเร่งมาดำเนินการเพื่อสรุปพื้นที่เป้าหมายให้แน่ชัด อย่างไรก็ตามก็นับว่าเป็นมิติใหม่ของกรมการข้าว ต่อไปในอนาคตจะมีการประชุมหารือสม่ำเสมอเพื่อให้มีเป้าหมายแผนการผลิตที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นอยากจะขอให้ชาวนาที่อยากจะปลูกข้าวพันธุ์นี้ให้ใจเย็นนิดหนึ่ง เพราะแค่ทดลองตลาดเท่านั้น จะเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพก่อน ขอทดสอบตรงนี้ก่อน แต่ถ้าทุกอย่างอยากเป็นไปตามเป้าหมายก็คือมีตลาดรองรับ ส่งออกไม่มีปัญหา ทางกรมการข้าวจะให้ทุกคนได้ปลูกแน่นอนไม่มีการจำกัดอะไรทั้งสิ้น แต่ตอนนี้ที่ต้องควบคุม เพราะไม่รู้อนาคตตลาดจะไปได้หรือไม่

อนึ่ง ที่มาของการประชุมสืบเนื่องมาจากนางสาวชุตติมา บุญประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา นั้นได้มอบหมายให้กรมการข้าวประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำตลาดข้าวนุ่มแบบครบวงจรสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออก โดยกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว การรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่และการหาตลาด ซึ่งจะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานั้น ทางกรมการข้าว จึงได้จัดการประชุมหารือในโครงการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจรในวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

สัมภาษณ์ชาวนา 3 จังหวัดน่านร่องปลูกข้าว“กข79”

สืบเนื่องจากผลสรุปการประชุม 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาชาวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ประชุมโครงการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจร โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว

เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมมีผลสรุปสำคัญ กล่าวคือจะปลูกข้าวพันธุ์ กข79ทดลองตลาดหมื่นไร่โดยใช้พื้นที่ภาคกลางในเขตชลประทานนำร่องก่อนนั้น

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาถึง ข้าว กข79 หากให้ปีหน้า 2563 ปลูกพร้อมกันทั่วประเทศแล้วตลาดไม่ตอบจะเกิดปัญหาส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ชาวนาได้ เพราะฉะนั้นในเวลานี้ควรจะให้ชาวนาในจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมอยู่ในเขตชลประทานแล้วใกล้โรงสีที่ผลิตข้าวได้ทดลองสีแปรแล้วส่งให้กับผู้ส่งออกไปทดลองตลาดขายก่อน เมื่อมีความชัดเจนแล้วตลาดตอบรับอย่างไรจะส่งสัญญาณกลับมาว่าจะปลูกทั้งประเทศหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะตลาดจะตอบรับหรือไม่ อีกด้านก็เป็นการตอบโจทย์ เรื่อง “ตลาดนำการผลิต”

“นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมการข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย เกษตรกรและสมาคมผู้รวบรวมฯ ที่เห็นพ้องกันว่าจำเป็นต้องเป็นข้าว กข79 นั้นเพราะเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง เป็นข้าวนุ่ม ที่มองว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนต้องข้าวคุณลักษณะชนิดมาก ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะฉวยจังหวัดที่เวียดนามกำลังมีปัญหาข้าวชนิดนี้ไปขายแข่งได้ ถ้าประสบความสำเร็จนี้ชาวนาจะทำให้ชาวนาสามารถปลูกแล้วขายได้ราคาดี”

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีพันธุ์ชนิดข้าวขาว 5% พื้นที่แข่งจำนวนมาก หากนำข้าวชนิดไปปลูกแทน (หมายถึงตลาดตอบรับแล้ว) เมื่อมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสมดุลจะทำให้อนาคตข้าวขาว 5% ที่มีราคาค่อนข้างต่ำ จะค่อยๆ ยับราคาตามไปด้วย เนื่องจากพื้นที่ปลูกลดน้อยลงนั่นเอง ขณะที่ข้าวหอมปทุมธานี 1 ตลาดดี มีราคารองรับอยู่แล้ว ต้องป้องกันอย่าให้ข้าวพันธุ์นี้เข้าไปผสมหรือทำให้มีการปลอมปนจะทำให้ตลาดในอนาคตเสียได้เช่นเดียวกัน ต้องควรระวัง ดังนั้นพื้นที่ 1 หมื่นไร่ที่จะทดลองปลูกนั้นต้องมีกฎกติกาที่เข้ม!!

อนึ่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2562 มีมติรับรอง "พันธุ์ข้าว กข79" ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน โดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82 % ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ มีเสถียรภาพผลผลิตดี ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ท่ามกลางภาวะการค้าที่ชะลอลงเนื่องจากมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง ขณะที่วงการค้าระบุว่าผู้ซื้อจากฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าที่สำคัญได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนามครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วและยังไม่มีแผนที่จะซื้อเพิ่มเติมในช่วงนี้ ขณะที่คำสั่งซื้อจากผู้นำเข้าจากจีนก็ยังไม่มากนัก

กระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Vietnam' General Statistics Office; GSO) ว่าในเดือนมีนาคมมีการส่งออกข้าวประมาณ 600,000 ตัน มูลค่าประมาณ 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.31 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 11.5% และมูลค่าลดลง 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ขณะเดียวกันเวียดนามก็กำลังเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง โมซัมบิก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ และประเทศแอฟริกาอื่นๆ ด้วย

ในปีนี้เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ประมาณ 6-7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ส่งออกประมาณ 6.1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรี Hun Sen ได้กล่าวในที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน (Government-Private Sector Forum) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลกัมพูชามีแผนจะยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (the Value Added Tax; VAT) สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าวสาร ข้าวโพด มันสำปะหลัง พริกไทย เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกของสินค้าเกษตรกัมพูชา

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศมีต้นทุนที่ลดลงซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีผลกำไรและเติบโตมากขึ้น หลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรมีการเติบโตช้าลงจากภาวะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะปฏิรูปในหลายส่วนเพื่อให้การส่งออกมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงการยกเลิกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก (Camcontrol) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ในจุดตรวจชายแดนและการยกเลิกหน่วยงาน the Kampuchea Shipping Agency and Brokers ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Kamsab ด้วย

ที่มา *Oryza.com*

มาเลเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม 2019-ธันวาคม 2019) ประเทศมาเลเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1.825 ล้านตัน เท่ากับปีก่อน (2018/19) เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวลดลงจากการที่เกษตรกรหันไปปลูกปาล์ม น้ำมัน เพิ่มขึ้น ซึ่งวงการค้าคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวของมาเลเซียยังคงมีแนวโน้มคงที่ ทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียได้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโดยการกำหนดราคารับซื้อ (minimum guaranteed price) ที่ 1,200 ริงกิตต่อตัน หรือประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน นอกจากนี้ยังอุดหนุนปุ๋ยจำนวน 340 กิโลกรัมต่อ 1 เฮ็คตาร์ และสนับสนุนค่าไถพรวนดินตามฤดูกาลด้วย

ด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2019/20 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ตัน จากปีก่อนหน้า แม้ว่าประชาชนมาเลเซียจะบริโภคอาหารทางตะวันตกมากขึ้น เช่น พิซซ่า พาสต้า ขนมปัง ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้น แต่นักวิเคราะห์ยังคงเชื่อว่าข้าวจะยังคงเป็นอาหารหลักของชาวมาเลเซียต่อไป

โดยข้าวที่มีการเพาะปลูกในประเทศคือ ข้าวเมล็ดยาว ST-15 ซึ่งถือเป็นข้าวที่ราคาถูกที่สุด และได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง ขณะที่ข้าวหอมมะลิของไทยได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีรายได้สูงขึ้นที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2019/20 มาเลเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ตัน จากปีก่อนหน้า เนื่องจากคาดว่าจะมีความต้องการบริโภคข้าวมากขึ้นในขณะที่ผลผลิตข้าวในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันนี้การนำเข้าจากประเทศไทยและเวียดนามมีสัดส่วนรวมกันประมาณ 80% ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าจากประมาณกัมพูชา ปากีสถาน และอินเดียด้วย โดยในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวสำหรับการบริโภคไว้ที่ 40% ส่วนข้าวสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์กำหนดไว้ที่อัตรา 15% โดยผู้นำเข้าจะต้องไปยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าที่กระทรวงเกษตร

ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) ประเทศฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 19.365 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 19.048 ล้านตัน เมื่อปี 2017/18 เนื่องจากรัฐบาลมีการสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวมากขึ้น ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2019/20 คาดว่ามีประมาณ 30.31 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 30.03 ล้านไร่ในปี 2018/19

ทั้งนี้ ในปี 2018 ที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm gate price of paddy rice) อยู่ที่ประมาณ 20.87 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2017 ที่ระดับ 18.90 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เช่นเดียวกับราคาข้าวสารในปี 2018 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวเปลือกซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้น

ส่วนการนำเข้าข้าวนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะนำเข้าข้าวประมาณ 2.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2018/19 โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการนำเข้าจากประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งในปี 2018 ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทยจำนวน 852,602 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 229,588 ตัน ในปี 2017 นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 680,054 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 367,754 ตัน ในปี 2017 นอกจากนี้ ในปี 2018 ยังมีการนำเข้าจากอินเดีย เมียนมา จีน ปากีสถาน จำนวน 73,870, 62,554, 58,311 และ 56,369 ตัน ตามลำดับด้วย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2562 ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.03 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 362.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 1.9% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 6.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 40.79 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 777.22 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.78% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average

retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.42 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 846.39 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.07% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.31 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 710.91 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.74% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 40.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 769.79 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 0.49% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 1.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดน้อยลง โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 390-393 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลง 2 เหยียสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับ 392-395 เหยียสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่สูงที่สุดในรอบกว่า 7 เดือน ขณะที่วงการค้าระบุว่า ผู้ซื้อต่างชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้เพื่อรอดูทิศทางของราคาข้าว ในขณะที่ผู้ส่งออกก็ยังไม่สามารถที่จะปรับลดราคาข้าวลงได้เนื่องจากค่าเงินรูปียังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่าประกอบกับราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง

อินเดียกำลังอยู่ในช่วงของการจัดการเลือกตั้งทั่วไประหว่างวันที่ 11 เมษายน - 19 พฤษภาคมค.ศ.นี้ ซึ่งแม้ว่าระหว่างนี้ รัฐบาลจะมีอำนาจเต็มในการขับเคลื่อนนโยบาย แต่คาดว่ารัฐบาลอินเดียจะรอให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่ก่อน จึงจะมีการประกาศและดำเนินมาตรการสำคัญได้ ประเด็นหนึ่งคือการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลเพิ่งประกาศว่าจะขับเคลื่อน Agricultural Export Policy เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งอินเดียตั้งเป้าจะยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในปี 2020

ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาตาลี (non-basmati rice) ของอินเดียกำลังรอการพิจารณาของรัฐบาลว่าจะต่ออายุมาตรการให้เงินอุดหนุน 5% ภายใต้โครงการส่งออกสินค้าจากอินเดีย (the Merchandise Exports from India Scheme; MEIS) หรือไม่ ซึ่งโครงการให้เงินอุดหนุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาและรัฐบาลยังไม่ได้ต่ออายุมาตรการดังกล่าว (ประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีระยะเวลามาตรการ 4 เดือน)

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการทำสัญญาใหม่กับผู้ซื้อจากแอฟริกา เช่นเดียวกับทางด้านผู้ซื้ออีกกำลังรอให้รัฐบาลอินเดียต่ออายุมาตรการให้เงินอุดหนุน และพวกเขาได้คาดหวังว่ารัฐบาลจะเพิ่มรายการสินค้าข้าวสาร ข้าวหนึ่ง และข้าวหักไว้ภายใต้มาตรการให้เงินอุดหนุนครั้งใหม่ด้วย

ขณะที่ผู้ส่งออกอินเดียอ้างว่าราคาข้าวส่งออกของอินเดียได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐบาลซึ่งได้เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (minimum support prices) สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ประกอบกับค่าเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาข้าวอินเดียสูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศคู่แข่ง เช่น ปากีสถาน เมียนมา และเวียดนามด้วย

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกระบุว่าอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (the Directorate General of Foreign Trade) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ (the Commerce Ministry) ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง (the Ministry of Finance) เพื่อขออนุมัติมาตรการดังกล่าวแล้ว

ขณะที่นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว (president of the Rice Exporters Association) กล่าวว่า ในช่วงนี้ การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดีกำลังอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากนโยบายที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ซื้อยังไม่ต้องการที่จะสั่งซื้อข้าวในช่วงนี้ ขณะเดียวกันเขายังตั้งข้อสังเกตว่าการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดีมีจำนวนลดลงเหลือ 6.2 ล้านตัน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562 เมื่อเทียบกับจำนวน 7.1 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเขาแสดงความกังวลว่าหากรัฐบาลไม่ขยายเวลามาตรการ MEIS ออกไปจนถึงปีหน้าก็จะทำให้การส่งออกข้าวลดลง

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 50.31 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 45.72 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 6.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 54 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 31% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

กระทรวงการค้า (Iraq's Trade Ministry) รายงานความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (international tender) ซึ่งเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และข้อเสนอต้องมิผลไปจนถึงวันที่ 7 เมษายนนี้ ปรากฏว่าการประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาหลายรายจาก ประกอบด้วย

- 1.บริษัท Olam International เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ราคา 455.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- บริษัท VA Trading เสนอข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 479.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- 2.บริษัท ADM เสนอข้าวสหรัฐฯจำนวน 40,000 ตัน ราคา 585 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 2 ล็อต
- 3.บริษัท Olam International เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549.87 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 509.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- 4.บริษัท Saif International เสนอข้าวอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ราคา 579 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปาร์กวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 570 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- 5.บริษัท Hanalico เสนอข้าวอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ราคา 579.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวอุรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ราคา 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- 6.บริษัท Tiryaki เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- 7.บริษัท Mazaya เสนอข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 464 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานธัญพืชของอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 120,000 ตัน โดยใช้วิธีเจรจาซื้อตรงจากบริษัท Vinafood 1 ของ

เวียดนาม ทั้งนี้รักไม่ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยหันมาใช้วิธีการเจรจาซื้อตรงแทน ซึ่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาทางการอิรักได้เจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การเปิดประมูลทั่วไปครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทางการอิรักกำหนดซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน มีการเสนอราคาจากบริษัทต่างๆดังนี้ บริษัท Teriyaki เสนอข้าวอาร์เจนตินา 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ราคา 564.70 \$/MT CIF บริษัท Saif เสนอข้าวอุรุกวัยราคา 575 \$/MT CIF 30,000 ตัน และข้าวปารากวัยราคา 610 \$/MT CIF 30,000 ตัน บริษัท ADM เสนอจากอาร์เจนตินา 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ราคา 562.75 \$/MT CIF และข้าวสหรัฐาราคา 633 \$/MT CIF 30,000 ตัน บริษัท VA Intl Trade เสนอข้าวอาร์เจนตินา 30,000 ตัน ราคา 565.60 \$/MT CIF บริษัท Hanalico เสนอข้าวจากอุรุกวัย 60,000 ตัน ราคา 566.60 \$/MT CIF
ที่มา Oryza.com

อียิปต์

จากการที่หน่วยงานจัดหาธัญพืชของอียิปต์ (General Authority for Supply Commodities; GASC) ภายใต้กระทรวงการค้า (Ministry of Supply and Internal Trade) ได้จัดประกวดราคาการนำเข้าข้าวปริมาณ 20,000 ตัน ซึ่งกำหนดว่าผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องมีตัวแทน (Agent) นำเข้าข้าวในอียิปต์เป็นผู้กรอกใบสมัครและสามารถยื่นซองประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-30 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่าการประมูลในครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาหลายรายจากประเทศอินเดีย จีน และเวียดนาม ประกอบด้วย บริษัท Multitrade เสนอข้าวอินเดียจำนวน 20,000 ตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน หรือจำนวน 20,000 ตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ บริษัท Tan Long Egypt เสนอข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ บริษัท United group เสนอข้าวจีนจำนวน 76,000 ตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ บริษัท Mufaddal เสนอข้าวจีนจำนวน 20,000 ตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายนนี้ และบริษัท Al Amal เสนอข้าวจีนจำนวน 20,000 ตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องส่งตัวอย่างข้าวไปให้กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) ดำเนินการทดสอบด้วย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) ประเทศอียิปต์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.8 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากมีการใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ข้าวลูกผสม รวมทั้งการทำโครงการเกษตรแบบปราณีตในพื้นที่เพาะปลูกข้าว

ทางด้านกระทรวงทรัพยากรน้ำ (The Ministry of Water Resources and Irrigation; MoWRI) ได้กำหนดแผนการจำกัดพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2018/19 เพื่อสงวนน้ำไว้ใช้ในกิจการอื่นที่สำคัญกว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการลงโทษเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนอกเหนือจากพื้นที่ที่มีการจัดสรรไว้สำหรับปลูกข้าวด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวมีจำนวนเกินกว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 2.168 ล้านไร่

ทั้งนี้ในปี 2019 รัฐบาลได้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็น 2.824 ล้านไร่ และได้อนุญาตให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตแม่น้ำไนล์สามารถปลูกข้าวในช่วงฤดูร้อนของปี 2019 นี้ด้วย

ทางด้านกรมบริโภคน้ำมัน ในปี 2019/20 คาดว่ามีประมาณ 3.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2018/19 ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 368 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีการตลาด 2018/19 ที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ประมาณ 264.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการนำเข้าข้าวนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 500,000 ตัน เท่ากับปี 2018/19 โดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดการประมูลซื้อข้าว 3 ครั้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2018 ครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2019 และครั้งที่สามในเดือนมีนาคม 2019 ขณะที่ผู้ค้าข้าวเอกชนได้เพิ่มการนำเข้าข้าวเมล็ดสั้น เมล็ดกลาง และเมล็ดยาวจากประเทศจีน อินเดีย และเวียดนามด้วย

สำหรับสต็อกข้าวปลายปีนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 886,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 1.2 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากผลผลิตข้าวในปีที่ผ่านมาปริมาณลดลง
ที่มา Oryza.com และ USDA

แอฟริกาใต้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) ประเทศแอฟริกาใต้จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการจำนวน 1.08 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากมีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทยและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 90%ของการนำเข้าทั้งหมด โดยในปี 2018/19 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจากไทยจำนวนประมาณ 615,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 837,000 ตัน ในปี 2017/18 และนำเข้าจากอินเดียจำนวน 175,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 155,000 ตัน ปี 2017/18

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2019/20 แอฟริกาใต้จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 980,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2017/18 ที่ 940,000 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวนั้น มีการส่งออกข้าวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Eswatini, Zimbabwe และ Botswana โดยในปี 2019/20 คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 125,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา Oryza.com และ USDA

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-26 มีนาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 806,427 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 729,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 86,873 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 79,081 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 719,556 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 650,064 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,755 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-26 มีนาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 155,209 ตัน ฝรั่งเศส 118,946 ตัน เนเธอร์แลนด์ 96,206 ตัน สเปน 70,280 ตัน อิตาลี 67,387 ตัน โปรตุเกส 57,953 ตัน โปแลนด์ 51,034 ตัน เยอรมนี 49,408 ตัน เบลเยียม 33,422 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,653 ตัน บัลแกเรีย 20,108 ตัน สวีเดน 15,744 ตัน ลิทัวเนีย 8,031 ตัน ฮังการี 7,240 ตัน เดนมาร์ก 6,874 ตัน โรมานี 5,157 ตัน กรีซ 4,918 ตัน ออสเตรีย 3,542 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-26 มีนาคม 2562 มีการส่งออก 144,401 ตัน ลดลง 28.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 201,803 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 122,006 ตัน ลดลงประมาณ 32.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 180,777 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 22,395 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,026 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,919 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-26 มีนาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 72,957 ตัน โปรตุเกส 24,117 ตัน สเปน 17,527 ตัน กรีซ 14,903 ตัน บัลแกเรีย 4,775 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,468 ตัน โปแลนด์ 1,703 ตัน โรมานี 926 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

